

Lợi ích của cầu thang inox và những mẫu cầu thang đẹp

Những mẫu lan can inox hay cầu thang inox đang được nhiều người ưa chuộng, vì những mẫu cầu thang làm từ inox khi nhìn vào chúng ta sẽ thấy rất sang trọng lại tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà của bạn. Trước đây khi gỗ được làm nguyên liệu chính thì bây giờ với vật liệu inox sáng bóng đã được áp dụng rộng rãi hơn, với phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã sẽ mang lại cho ngôi nhà bạn một thiết kế hiện đại và sang trọng hơn. Inox được áp dụng trong thiết kế cầu thang phù hợp với mọi ngôi nhà dù chỉ là rất nhỏ hẹp

Lợi ích của việc sử dụng cầu thang inox:

1. Không gian nhà bạn sẽ rộng và thoải mái hơn

Chất liệu inox có thể đa dạng nhưng đều có chung một ưu thế là nói rộng các không gian trong nhà. Thay vì sử dụng những thanh chắn, tay vịn cầu thang bằng gỗ, những thanh inox trong suốt sẽ là phương tiện lưu thông chính trong căn nhà.

2. Không gian trẻ trung năng động hợp với diện tích nhỏ hẹp

Cầu thang inox không những tạo nên không gian trẻ trung, thanh thoát mà còn rất phù hợp với những căn hộ có diện tích nhỏ. Ưu điểm của sản phẩm inox là những cấu trúc cầu thang inox được thiết kế đa dạng có tác dụng phản chiếu ánh sáng giúp khu vực buồng thang trở nên sáng sủa, thoáng đãng hơn rất nhiều.

3. Cầu thang inox có độ bền vĩnh cửu

Inox là chất liệu có độ bền mãi theo thời gian, chất liệu inox luôn sáng bóng, không hoen gỉ cho dù gặp điều kiện thời tiết nào. Vì thế, cầu thang inox cũng rất dễ vệ sinh khi bị dính bụi bẩn, tiết kiệm công sức lao động.

Inox **ĐOÀN PHÁT** giới thiệu một số mẫu cầu thang inox tiêu biểu:









CÔNG TY TNHH TM ĐOÀN PHÁT Cung cấp đầy đủ mặt hàng Tấm , [inox Cuộn](#), Ống, La, Vê, Láp (cây đặc),... phục vụ các ngành: Sản xuất đồ gia dụng, các công trình bồn, bể, máy móc, trang thiết bị nhà bếp và các ngành nghề có sử dụng vật tư INOX với [giá inox](#) hợp lý .

Địa chỉ : 136 QL 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3729 2720 - (08) 3729 5712 - (08) 2215 7768 - Fax : (08) 5403 3503

Email : doanphatinox@vnn.vn

Bài viết liên quan

[Gia công chia cuộn/ xả băng inox](#)

[Sản xuất lưới đan inox](#)

[Giới thiệu một số sản phẩm inox tốt của đoàn phát](#)

[Thế nào là một thiết bị inox tốt ?](#)

[Đặt tính của inox](#)

[GIA INOX - SỰ KHÁC NHAU GIỮA INOX 304 VÀ 201](#)